



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสคร. โรม/มิลาน

สัปดาห์ที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๙

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม/เมืองมิลาน

รัฐบาลอิตาลีประกาศนโยบายคืนเงินโบนัสคู่หนุ่มสาวที่ซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ใหม่

ในกฎหมายความมั่นคงของปี ๒๕๕๙



รัฐบาลอิตาลีมีนโยบายการคืนเงินโบนัสจากการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ใหม่สำหรับคู่สมรสหรือคู่หนุ่มสาวที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย ๓ ปี ซึ่งหนึ่งในคู่หนุ่มสาวจะต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี หรืออายุครบ ๓๕ ปีในปี ๒๕๕๙ และจะต้องเป็นผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านหลังแรกภายในระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เท่านั้น โดยสามารถซื้อได้ภายใต้ชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือทั้งสองคนที่มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี โดยกรมสรรพากรได้ระบุรายละเอียดเงื่อนไขในการรับสิทธิ

ดังกล่าวเอาไว้ในหนังสือเวียนเลขที่ 7/E ซึ่งมีวิธีการคำนวณเงินโบนัสคือ ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืน ๕๐% ของราคาสินค้าที่จ่ายไป (รวมมูลค่าสินค้าไม่เกิน ๑๖,๐๐๐ ยูโร) โดยรัฐบาลจะแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๑๐ ปี

ทั้งนี้เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในขอบข่ายการได้รับเงินโบนัสคืนได้แก่ เติงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้หนังสือ โต๊ะทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ที่นอนและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการตกแต่งบ้าน ซึ่งจะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงิน เครดิตการ์ดหรือเดบิตการ์ดเท่านั้น ส่วนสินค้าประเภทอื่น เช่น ประตุ พื้นบ้าน ผ้าม่าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไม่สามารถรับคืนเงินโบนัสได้

ปัจจุบันสถิติชาวอิตาลีวัยหนุ่มสาวที่ไม่ยอมแต่งงานหรือเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวของตนเองเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากมีความกังวลที่จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังผันผวนเช่นนี้ นโยบายดังกล่าวของรัฐบาลเป็นนโยบายสำคัญที่นอกจากจะช่วยเหลือคู่หนุ่มสาวที่ต้องการใช้ชีวิตคู่แต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้มีการบริโภคสินค้าเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจมากที่สุดรองจากสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม/เมืองมิลาน
ที่มา Help Consumatori วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโรม จะไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด